

รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑  
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖  
วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพหนอง  
\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

- ตามแนบท้ายรายงานการประชุม -

**เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.**

**ประธานกรรมการ** เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ ตามระเบียบวาระต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

**ประธานกรรมการ** ๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง ที่ได้เดินทางไปสอบเลื่อนระดับ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑.๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นงาน ปัจฉินิเทศของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กงานเริ่ม ๐๘.๐๐ น. และลงทะเลเบียน ๑๑.๓๐ น.

๑.๓ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เปิดงานการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลหนองบัว ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองไส ขอความร่วมมือในการส่งตัวแทนเข้าไปร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล

๑.๔ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยได้งบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ประธานชุมชนส่งรายชื่อจิตอาสา จำนวน ๒๐ คน และร่วมกับชาวเทศบาลตำบลหนองบัวในการร่วมโครงการ โดยใส่เสื้อที่ทางเทศบาลตำบลหนองบัวจัดทำให้ โดยประมาณ ๑,๐๐๐ ตัว และได้เชิญให้นายอำเภอเมืองอุดรธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ช่วงเช้าอาจจัดให้มีหม้อ และตำรวจ มาพูดถึงการป้องกันการลดอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการสวมหมวกกันน็อกเข้ามาในเขตพื้นที่สำนักงาน ๑๐๐% เพื่อรณรงค์ลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้มีระเบียบวินัยทางจราจร และเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการเทศบาลตำบลหนองบัว

๑.๕ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในช่วงเช้า มีการทำบุญตักบาตร ลอดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์

๑.๖ ว่าด้วยเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ไปประชุมที่สนนิบาต และในที่ประชุมได้มีการถามมาว่า มีเทศบาลไหน ที่ได้จ่ายเงินค่าช่างพารา โดยจ่ายผ่านเงินสะสมหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องยากในการดำเนินการในการหาผู้ประกอบการ จึงทำโครงสร้างพื้นฐาน ๗ โครงการ ไม่ว่าจะทำ e-GP หรือลงระบบ ก็คือตามราคาเหมือนเดิมคือ ๓๐% สนนิบาตเพียงอยากทราบว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น

๑.๗ ด้วยกองสวัสดิการสังคมได้คุยกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ในการออกไปให้บริการประชาชน ตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ ฟรี ในวันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ บ้านหนองไส และวันที่ ๕-๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดศรีหนาทศาราม บ้านหนองขาม เป็นโครงการร่วม ระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัวกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จึงเรียนให้ทราบ และประชาสัมพันธ์ จึงได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ทางไลน์ให้กลุ่มประธานชุมชนทราบ เป็นที่ประทับใจมาก และตามที่ได้ประชุมที่สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด ได้กล่าวว่า จะมาให้ความรู้ด้าน OTOP วิสาหกิจชุมชน ที่มีผลงานแล้วจะทำคิวอาร์โค้ดให้ เพื่อจะได้มีคิวอาร์โค้ดในสินค้าของตัวเอง และสามารถนำไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าได้

/๑.๘ สำนักงาน...

๑.๘ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สามารถให้กู้ได้ โดยเฉพาะ SME มีเงินให้กู้ตั้งแต่ ๓ ล้าน ถึง ๑๐ ล้านและมีดอกเบี้ยต่ำมากคือ ๑ บาท ต่อปี ผู้ที่สามารถกู้ได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางสำนักงานอุตสาหกรรมกำหนด จึงจะสามารถกู้ได้

ที่ประชุม - ทราบและถือปฏิบัติ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการ การติดตามถ่ายทอด และการหารือรับฟังความคิดเห็น

### ๓.๑ สำนักปลัดเทศบาล

#### ๓.๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกส่วนราชการ จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมผลงาน ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมต่างๆของตนเอง สำหรับกลุ่มงานที่ออกนอกพื้นที่ งานภาคสนาม ให้จัดทำแฟ้มผลงานรวมกันในเล่มเดียว พร้อมแบบประเมิน

สรุปโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี มีสมาชิกที่ประสงค์ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ทั้งสิ้น ๑๒๐ คน คำสั่งเดินทางไปราชการ ที่พัก ยานพาหนะการเดินทางพร้อมเสร็จเรียบร้อย เมื่อถึงวันเดินทางหากผู้ที่มีรายชื่อในคำสั่งเดินทางไปราชการศึกษาดูงานครั้งนี้ แล้วไม่ได้เดินทางไปด้วย จะถือว่าท่านเป็นผู้ที่ขาดราชการ และในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นวันแรกของการเปิดโครงการอบรมศึกษาดูงาน โดยมีท่านเกษม พงษ์เสนห์ มาเป็นวิทยากรรับเชิญ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่องการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน และเพิ่มศักยภาพของบุคคล จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี และในเบรกที่สองรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่องกระบวนการจัดการน้ำเสีย และขยะมูลฝอยในชุมชน โดยมีท่านอาวุธ โตะ สกุล หัวหน้ากองควบคุมและติดตาม สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มาเป็นวิทยากร สำหรับในช่วงบ่าย เมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็จะให้แบ่งกลุ่มตามสายหน่วยงาน เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินพร้อมจัดทำวิสัยทัศน์ เพื่อที่จะเป็นรูปแบบในการพัฒนาอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกรอบของวิชา และชี้แจงในส่วนของการเดินทางไปศึกษาดูงาน และให้ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการได้แต่งกายในชุดยูนิฟอร์มสีชมพู และในที่จะเดินทางไปเข้าศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ประชุมกำหนด และกำหนดเวลาเดินทางในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๔.๓๐น. ให้รวมตัวกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

/เน้นย้ำการ...

เน้นย้ำการปฏิบัติการลงเวลามาปฏิบัติราชการ /ระเบียบการลา/การไปฝึกอบรม สัมมนาโครงการต่างๆ การมาปฏิบัติราชการ ที่มีเกณฑ์กำหนดเวลาคือ ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น. เมื่อบุคคลใดที่มาปฏิบัติราชการสายแล้ว นำใบกระตาศสีขาวมาส่งที่งานการโดยให้เหตุผลว่า ไปทำธุระ หรือกิจส่วนตัวต่างๆ ทางฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่จะถือว่าเป็นโมฆะ เพราะผิดระเบียบการมาปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น และระเบียบการลาของพนักงานเทศบาล สามารถลาป่วยได้ไม่เกิน ๖๐ วันทำการ ลาภักผ่อนได้ไม่เกิน ๓๐ วันทำการ ลาพักผ่อนได้ ๑๐ วันทำการ และลาคลอดได้ ๓๐ วัน ต่อเนื่องได้อีก ๓๐ วัน ใน ๑ ปี ส่วนพนักงานจ้างทั่วไป ลาป่วยได้ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ หากเกินกำหนดไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน ลาพักผ่อนได้ ๑๐ วันทำการ ลาคลอดได้ไม่เกิน ๙๐ วัน แต่ได้รับค่าตอบแทน ๔๕ วัน ส่วนวันที่เหลือต้องเบิกกับประกันสังคม พนักงานจ้างทั่วไปไม่สามารถลาภัก และลาบวชได้ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ลาป่วยได้ไม่เกิน ๖๐ วัน ลาไปต่างประเทศได้ไม่เกิน ๔๕ วัน แต่ถ้าภายในปีแรกลาได้ไม่เกิน ๑๕ วัน ลาพักผ่อนได้ไม่เกิน ๒๐ วัน แต่ภายในปีแรกไม่เกิน ๑๐ วัน ลาคลอดได้ ๙๐ วัน และต่อเนื่องได้อีก ๓๐ วัน ลาป่วยได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน แต่ในปีแรกไม่สามารถลาได้ ยกเว้นลาในกรณีพิเศษ และในการปฏิบัติงานหรือเดินทางไปราชการ มีอบรม สัมมนา หรือประชุมต่างๆ ทางฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่ขอสำเนาคำสั่งต่างแนบกำกับประกอบการพิจารณาวัน ขาด ลา มาสาย

**นายนิติชาติ สายทองสุข ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล** เพิ่มเติมในเรื่องของระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ในระเบียบกำหนดไว้ว่า การขาดงาน หรือการละทิ้งงาน จะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ได้ และการเบิกจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบจะสามารถเบิกได้วันสุดท้ายของเดือน หรือเลื่อนถัดไปได้จากวันสุดท้ายของเดือนได้อีกไม่เกิน ๑๕ วัน แต่องค์กรของเราจึงอนุโลม และเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนให้พร้อมกัน เหตุผลที่ว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานให้พนักงานจ้างในวันสุดท้ายของเดือน เนื่องจากว่าต้องการตรวจเช็ค วันขาด ลา มาสาย ของพนักงานจ้าง เพื่อที่จะได้คำนวณค่าตอบแทนที่ถูกหักจากวันที่ขาดราชการของแต่ละบุคคลนั้น และส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่จะพิจารณาในการเบิกจ่ายโบนัสอีกด้วย จึงแจ้งไปยังผู้ที่ขาดราชการ หากมีความจำเป็นในการไปติดต่อธุระส่วนตัวก็ต้องเขียนแบบใบลงเวลาปฏิบัติราชการ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา และส่งต่อฝ่ายอำนวยการ งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

### ๓.๑.๒ ฝ่ายธุรการ

โครงการร่วมระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัวกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ในการออกไปให้บริการประชาชน ตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ ฟรี ในวันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ บ้านหนองใส และวันที่ ๕-๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดศรีมหาธาตุศาสดาราม บ้านหนองขาม ประชาสัมพันธ์ไปถึงสังกัดกอง/ฝ่าย ทุกท่าน ที่ไม่ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงเวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป

### ๓.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัว เป็นพื้นที่ที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งในปี ๒๕๕๙ จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเป็นอันดับ ๑ ทั้งการเกิดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตต่างๆ ซึ่งการลดอุบัติเหตุนี้เป็นนโยบายของทางจังหวัด ประกอบกับได้รับงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

/จึงขอให้...

จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามกำหนดการ เมื่อเข้าร่วมโครงการก็จะมอบวัสดุ อุปกรณ์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ๓๘ ชุมชนๆ ละ ๒๐ คน ทั้งสิ้น ๗๖๐ คน และมีทั้งเทศบาลตำบลหนองบัว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๐๐ คน และจะมีคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งไว้จะมอบป้ายรณรงค์ แผ่นสติ๊กเกอร์ พร้อมเสื้อ ที่จะสวมใส่เดินรณรงค์และพิธีเปิด จากนั้นรวมตัวกันที่จัดนัดหมาย ตั้งขบวน เพื่อทำพิธีลงนามบันทึกข้อความตกลงในการขับเคลื่อนมาตรการองค์การความปลอดภัย โดยมีท่านนายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นผู้ลงนาม และ สถานีตำรวจภูธรตำบลโนนสูง เทศบาลตำบลหนองบัว ผู้แทนฝ่ายปกครอง ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนหน่วยงานจากศูนย์สาธารณสุข จากนั้นเริ่มกล่าวรายงานโดย นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว และกล่าวเปิดงานโดยนายอำเภอเมืองอุดรธานี จากนั้นจะเป็นการแสดงชุดที่ ๑ จากทางโรงเรียนเทศบาล ๑ หนองใส หลังจากการแสดงเสร็จ ก็จะเป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง ๕ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ แห่ง บริษัท ซีอาร์ซีไต้หวัน จำกัด บริษัท โกลบอลเฮ้าท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสต์พล บริษัท ไควยฮวด สภ.โนนสูง ตชด.๒๔ กฝ.๔ และเทศบาลตำบลหนองบัว หลังจากมอบเกียรติบัตรเสร็จ ก็จะไปการอบรมความรู้เรื่องอุบัติเหตุ โดย ผอ.รพ.สต.หนองบัว คุณหมอมรรณีย์ จะบันทึกข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ซึ่งดูจากสถิติแล้วถือว่าเยอะมาก ใช้เวลาในการอบรม ๕ นาทีโดยประมาณ และอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร โดย ร.ต.อ.สถาพร อำนาจเจริญ ใช้เวลาในการอบรม ๑๐ นาที โดยประมาณ หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการลงทะเบียน เพื่อรับค่ายานพาหนะ ให้สำหรับกลุ่มชุมชน ทั้งสิ้น ๗๖๐ คน และรับอาหารว่าง ซึ่งทางคณะกรรมการเป็นผู้แจกจ่ายในเวลา ๑๑.๐๐น. โดยประมาณ ก็จะปล่อยให้กลุ่มชุมชนกลับไปเดินรณรงค์ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง โดยการเคาะประตูบ้าน ประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก และจะมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งในการติดตามบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆไว้ด้วย อีกส่วนหนึ่งก็จะให้ประธานชุมชนถ่ายภาพการทำการกิจกรรมเดินรณรงค์ และส่งเข้าทางไลน์ต่อไป กำหนดการและคณะกรรมการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

โครงการบริหารจัดการขยะ และการประชาสัมพันธ์สมัครเป็นสมาชิกโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อสล.) ซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำโครงการนี้ พร้อมรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยเริ่มต้นจากการที่ให้พนักงานทุกคน ได้เป็นสมาชิกของโครงการนี้ โดยให้ทุกคนเตรียมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว คนละ ๒ รูปเพื่อติดใบสมัครที่ทางกองสาธารณสุข จะส่งมาให้ภายหลัง จากนั้น เพื่อสมัครเป็นสมาชิกตามโครงการดังกล่าว การที่เป็นสมาชิกของโครงการนี้หรืออาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อสล.) เพื่อช่วยกันดูแล สอดส่อง ประพฤติปฏิบัติตัวในการรักษาความสะอาดในท้องถิ่นของเรา ให้สะอาด ระเบียบร้อย และน่าอยู่ยิ่งขึ้น

### ๓.๓ กองช่าง

ได้ไปอบรมโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีของกองช่าง เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานรื้อถอนซุ้มสะพานลอย ซึ่งได้มีการปรึกษาหารือกับทาง ผอ.กองช่าง ถ้าใช้วิธีในการจ้าง ซึ่งอาจจะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือชำนาญงาน และใช้คนของเราปฏิบัติงานในการรื้อถอน บวกกับขอความร่วมมือในการประสานงานกับทางฝ่ายป้องกันฯ เข้ามาช่วยในเรื่องของปิดกั้นถนน และในงานก่อสร้าง การรื้อถอนโครงสร้างนี้ เรื่องของราคากลางค่อนข้างที่จะสูงพอสมควร จึงจำเป็นที่จะต้องปรึกษาหารือกันให้รอบคอบอีกครั้ง และอีกหนึ่งเรื่องคือโครงการปรับปรุงผ้าเพดานของศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.หนองบัว ซึ่งมีผู้รับเหมาได้เริ่มเข้าดำเนินการในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกอบกับการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งในพื้นที่  
ด้านหน้าของศูนย์จะไม่สะดวกในการให้บริการ แต่ศูนย์ยังสามารถให้บริการได้ในด้านหลัง จึงได้บอกกับทาง  
ผู้รับเหมาว่าให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงเป็นการแจ้งผลการปฏิบัติงานในที่  
ประชุมให้ทราบ

### ๓.๔ กองการศึกษา

ในเดือนเมษายนนี้ที่ทางกองการศึกษาจะโครงการและกิจกรรม ในวันที่ ๓๐ มีนาคม  
๒๕๖๑ เป็นงานปัจฉิมนิเทศของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว และ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน และในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน  
ประจำปี ๒๕๖๑ และได้ร่วมกันกับทางวัดโสมนัสสันตยาราม และในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โครงการ  
แข่งขันกีฬาฟุตบอล ได้มีการจับฉลากแบ่งสาย และในวันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ แข่งขันกีฬาฟุตบอล  
รายละเอียดโดยสังเขป วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาฟุตบอล และในวันที่  
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นพิธีปิดงานการพร้อมมอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ ระหว่างทั้งสามวันนี้ก็  
มีการแข่งขันกันทั้งวัน และในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นวันเทศกาลวันสงกรานต์ ช่วงเช้าเป็นพิธีทางสงฆ์  
ทำบุญ ตักบาตร ถวายปิ่นโต นิมนต์พระสงฆ์มา ๓ วัด วัดละ ๓ รูป และทำพิธีเปิดมอบใบประกาศเกียรติคุณ  
สำหรับผู้แทนชุมชนทั้ง ๓๘ ชุมชน และทำพิธีรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุ เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม สำหรับคำสั่ง  
แต่งตั้งหน้าที่ในการปฏิบัติงานจะเปลี่ยนแปลงในบางส่วน และจะแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการต่างๆได้ทราบ

### ๓.๕ กองสวัสดิการ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ สำหรับเด็กที่เกิดในช่วงนี้จะได้รับเบี้ยจำนวน ๖๐๐ บาท  
โดยมีคุณสมบัติคือ เป็นประชาชนที่ไม่ได้สวัสดิการจากรัฐ และได้รับการรับรองจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ  
สามารถมาแจ้งลงทะเบียนกับทางเทศบาลตำบลหนองบัว เมื่อลงทะเบียนกับทางเทศบาลแล้ว จะต้องไปรับ  
เบี้ยดังกล่าวที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี(พมจ.อุด) พมจ.อุดรธานี  
อาจจะตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาอีกที่และค่อยทำการจ่ายเบี้ยให้ และสำหรับสวัสดิการผู้ยากไร้ เรามีงบ  
ในการช่วยเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงมีกรณีดังกล่าวในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีสภาพเป็นผู้พิการทาง  
สายตา สภาพความเป็นอยู่ที่พักพิงทรุดโทรม และได้ให้ทางช่างได้ไปประเมินราคาการซ่อมแซมและ  
ช่วยเหลือ ปรากฏว่าราคาในการซ่อมแซมนั้นใช้งบประมาณที่สูงมาก และหากจะให้ช่วยเหลือจะต้องตั้ง  
คณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือไปเป็นรายๆ เพราะกรณีการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไม่ได้มีแค่ผู้ยากไร้  
รายเดียวที่จะต้องช่วยเหลือ จะต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการช่วยเหลือต่อไป

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดความรู้  
ในองค์กร (Knowledge Management : KM) พร้อมรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งการจัด  
กระจายอยู่ในตัวบุคคล และเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง รวมทั้ง  
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จในงานประจำ และยุทธศาสตร์ขององค์กร จึงกำหนด  
ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัด ที่ได้รับการ ฝึกอบรม  
สัมมนา หรือเข้าร่วมประชุม กับส่วนราชการอื่นได้ถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบ  
ข้อกฎหมาย และข้อราชการสำคัญแก่บุคลากร ในเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อให้บรรลุผล  
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

#### ๔.๑ นางสาวชिरาภรณ์ คงไชย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เข้าฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริตระหว่าง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ได้ไปอบรมโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของกรณีฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นหน้างาน อาทิเช่น ยางรั่ว ยางแตก แบตเตอร์รี่หมด หรือในช่วงวันหยุดที่เกิดเหตุไฟดับ ซึ่งเข้าค่ายกรณีฉุกเฉินในการจัดซื้อจัดจ้างก็สามารถเบิกจ่ายได้ แต่อยู่ในวงเงินที่สามารถเบิกได้ไม่เกินวงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่จำเป็นต้องมีใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายได้ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยการ เข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายเงินที่จำเป็นต้องลงในระบบ e-GP ด้วยนั้น ต้องมี วง เ กิ น ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป และในระบบตอนนี้ มีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ในส่วนของ e-LAAS เมื่อได้ทำจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป จำเป็นต้องมาลงข้อมูลผ่านทั้งระบบ e-GP และเบิกจ่ายผ่าน e-LAAS นี้ ทางกองคลัง ฝ่ายพัสดุ จะนำหนังสือแจ้งเวียนวิธีการปฏิบัติในภายหลัง ส่วนพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือลูกจ้างประจำ สามารถมีสิทธิ์เป็นคณะกรรมการการตรวจการจ้างได้ และในส่วนของ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการทุกครั้งที่จะจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นครุภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ปฏิบัติในการลงระบบต่างๆ แนะนำให้ผู้ปฏิบัติเข้าไปศึกษาการลงข้อมูลในระบบได้ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ซึ่งจะมีวิธีการปฏิบัติ การลงระบบต่างๆ สอน แนะนำครบทั้งหมด

#### ๔.๒ นางสุธิตา ช้างรักษา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เข้าฝึกอบรมโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย” สานเสวนาสรางชาติโปร่งใสสุจริตและเป็นธรรมระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่นจัดโดยหน่วยงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เทศบาลตำบลหนองบัว เป็น ๑ ใน ๑๒ จังหวัด ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้คัดเลือกมาเพื่อที่จะให้เป็นเครือข่ายของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการสัมมนาได้ทำเวิร์กช็อปร่วมกัน ผู้ที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน มีท่าน ผอ.กองช่างเป็นตัวแทนผู้บริหาร และ ท่านแจ้ง ศรีหนองพอก เป็นตัวแทนฝ่าย การเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจสอบภายในร่วมเวิร์กช็อปกัน และผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้แนวคิดไว้ว่า ปปช. กรณีชี้ขาดแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๑๘๓ เรื่อง จากตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง กันยายน ๒๕๕๘ คิดเป็น เทศบาล ๒๗% อบต. ๖๙% อบจ. ๒% การร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ๑๘๓ เรื่องที่ว่ามานี้ถือว่าไม่มาก ความผิดที่พบตามลำดับดังนี้ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายค่าจ้างโอที การทุจริตค่าหน้าที่ การทำผิดต่อกฎหมายเลือกตั้ง หักเงินค่าตอบแทนโบนัส เงินขาดบัญชี ปลอมแปลงลายมือชื่อในเช็ค ผู้มีส่วนได้เสียผลประโยชน์ทับซ้อน เลี่ยงรับเงินการทุจริตเงินอุดหนุนจากภาครัฐ การบุกรุกที่สาธารณะให้เอกชนเข้าใช้งาน และปลอมรายงานการประชุมสภา ส่งรายงานการประชุมสภาไปอำเภอไม่ตรงกัน และในส่วนของ สตง. เงินขาดบัญชี เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

#### ๔.๓ นางสาวชีวิรัตน์ แก้วพวงทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เข้าฝึกอบรมโครงการจังหวัดใสสะอาดรัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี เป็นเรื่องของพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องของการตรวจสอบได้ว่าด้วยเรื่องของราคากลาง หมายถึง ถ้าเปิดพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๐ ก็จะบอกเนื้อความโดยสรุปได้ว่าราคากลางใช้เป็นฐานราคาใช้สำหรับเปรียบเทียบราคา ที่ผู้เสนอได้ยื่นไว้ซึ่งมีอยู่ ๕ ลำดับและเรียงลำดับให้ถูกต้อง จะสลับข้อไม่ได้ และจะใช้ข้อใดข้อหนึ่งก่อนไม่ได้ดังนี้ “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐาน สำหรับเปรียบเทียบราคา ที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับดังต่อไปนี้

- (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- (๖) วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม ข้อ (๑) ให้ใช้ราคาตามข้อ (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตามข้อ (๑) แต่มีราคาตามข้อ (๒) หรือ ข้อ (๓) ให้ใช้ราคาตามข้อ (๒) หรือข้อ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตามข้อ (๒) หรือข้อ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตามข้อ (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตามข้อ (๔) ข้อ (๕) หรือข้อ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตามข้อ (๔) ข้อ (๕) หรือ ข้อ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

ที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ-

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ	-อัครวัฒน์ พงศฤทธิธราวุธ- (นายอัครวัฒน์ พงศฤทธิธราวุธ) พนักงานจ้าง	ผู้จัดรายงานการประชุม
ลงชื่อ	-ฐิติ สุภโตชะ- (นายฐิติ สุภโตชะ) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ	-อารีย์ สุรารักษ์- (นางอารีย์ สุรารักษ์) รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว	ผู้รับรองรายงานการประชุม